

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG NVQS

Số: 1533/HĐNVQS

V/v chỉ đạo công tác xét duyệt
chính trị tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Hội đồng NVQS các huyện, thành phố.

Căn cứ Luật NVQS năm 2015; Thông tư số 50/2016/TTLT -BQP- BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS; Thông tư số: 148/2018/TT-BQP Ngày 04 tháng 10 năm 2018 về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Hướng dẫn số: 1600/HD-BCH ngày 14/8/2019 Hướng dẫn thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và Chỉ thị 98/CT-BQP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Trong năm 2020 công tác xét duyệt chính trị cơ bản đã được Hội đồng NVQS các huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) đã quán triệt và chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng quy trình, phân loại danh sách xét miễn, hoãn, hoãn vận dụng đúng Luật NVQS năm 2015, một số địa phương đã có cách làm hay, có tính sáng tạo, các ban, ngành đoàn thể đã vào cuộc quyết liệt, có tính dân chủ cao; đánh giá chung công tác xét duyệt chính trị năm 2020 đã đạt chất lượng cao hơn năm 2019; tuy nhiên qua dự và kiểm tra ở một số Hội đồng NVQS 02 cấp (xã, huyện) còn tồn tại những hạn chế nhất định như:

Một số HĐNVQS xã, huyện tổ chức công tác xét duyệt người chủ trì Hội nghị không đúng với Luật NVQS năm 2015; Hướng dẫn số:1600/HD-BCH ngày 14/8/2019; thành viên hội đồng thiếu vắng ủy quyền, đi thay thế không đúng Luật NVQS; một số địa phương không gửi danh sách cho thành viên hội đồng trước từ 3 đến 5 ngày để chủ động nghiên cứu, dẫn đến các thành viên hội đồng, đại biểu tham dự mất rất nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu danh sách trong Hội nghị, thiếu các ý kiến tham luận, chưa phát huy hết tính dân chủ của các ban, ngành, đoàn thể. Công tác xác minh, hoàn thiện hồ sơ xét miễn, hoãn, hoãn vận dụng thiếu giấy tờ xác minh, chứng thực của các ban, ngành, đoàn thể; việc trả lời chất vấn còn vòng vo không có giấy tờ pháp lý chứng thực; một số công dân trong danh sách xét tạm hoãn thiếu tính thuyết phục, nhất là các lý do như học vấn thấp, gia cảnh khó khăn, là lao động duy nhất, thanh niên vắng mặt không rõ lý do chưa xác minh cụ thể, một số bệnh có khả năng phục hồi cao như chiều cao, cân nặng, huyết áp đã khám năm trước, đưa vào danh sách xét tạm hoãn với số lượng nhiều dẫn đến chất lượng buổi xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ không được cao.

Để công tác xét duyệt chính trị, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả với chất lượng cao, đúng Luật NVQS năm 2015, đồng thời khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót còn tồn tại trong năm 2020; Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu Hội đồng NVQS các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ cụ thể, tỉ mỉ, phân công trách nhiệm cho các ban, ngành đoàn thể, rõ ràng.

2. Chỉ đạo các địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục phúc tra, xác minh hoàn thiện hồ sơ của thanh niên theo đúng quy định, đủ các loại giấy tờ, chứng thực theo quy định trước khi tổ chức Hội nghị xét duyệt.

3. Rà soát, kiểm tra lại kết quả danh sách đăng ký tuổi 17, phúc tra bổ sung nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022, phân công cán bộ đeo bám địa bàn cùng cán bộ chuyên môn kiểm tra lại công tác phân loại danh sách theo đúng quy định của Luật NVQS năm 2015, đúng trình tự, hướng dẫn trước khi tổ chức xét duyệt.

- Đăng ký tuổi 17: Phiếu đăng ký NVQS, phiếu khai sức khỏe; lý lịch NVQS, lệnh gọi, đuôi lệnh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, danh sách đăng ký, danh sách ký nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký (có chữ ký của thanh niên).

- Hồ sơ hoãn theo luật: Có đủ các loại giấy tờ chứng nhận và văn bản đề nghị của cơ quan chuyên môn phụ trách, các ngành có liên quan và chính quyền địa phương xác nhận; đối với thanh niên là lực lượng DQTT cấp huyện, xã phải có Quyết định tuyên dụng kèm theo.

- Hồ sơ hoãn vận dụng: Những công dân có gia cảnh khó khăn, là lao động duy nhất, vợ, con nhỏ, học vấn... bổ xung đầy đủ tất cả các loại giấy tờ có liên quan như giấy xác minh của chính quyền địa phương, giấy xác nhận của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan; công dân phải có đơn xin tạm hoãn và được hội đồng thông qua; quyết định của Chủ tịch hội đồng sau khi xét duyệt.

4. Tổ chức chuẩn bị xét duyệt: Điều phối thời gian hợp lý xét duyệt giữa các địa phương cho phù hợp, phân công thành viên hội đồng thuộc các ban, ngành, đoàn thể chủ trì, phụ trách về từng loại danh sách cho cụ thể, chịu trách nhiệm trả lời chất vấn trong Hội nghị. Cơ quan thường trực Ban CHQS phối hợp với các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hoàn thiện lý lịch NVQS, thông qua danh sách hoãn cho thanh niên là lực lượng DQTT, danh sách có anh em ruột đang công tác tại ngũ; Công an chịu trách nhiệm kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức; Y tế chịu trách nhiệm tạm hoãn cho công dân không đủ điều kiện về sức khỏe đã khám những năm trước (những bệnh lý không, chưa có khả năng phục hồi); Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm tiêu chuẩn trình độ học vấn; cơ quan Lao động Thương binh & Xã hội chịu trách nhiệm về miễn, hoãn theo diện chính sách, tạm hoãn cho học sinh đang theo học các trường trung cấp, trung tâm giáo dục được giao quản lý đúng quy định.

+ Các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm trước HĐND/QS cấp xã, phường, thị trấn và huyện, thành phố thuộc chuyên môn ngành mình đảm nhiệm.

+ Hội đồng NVQS các huyện, thành phố phân công các thành viên Hội đồng đeo bám giúp đỡ các địa phương; giao cho cơ quan thường trực Ban CHQS huyện, thành phố hướng dẫn công tác chuyên môn; triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức xét duyệt, tiến hành gửi trước 04 loại danh sách cho thành phần dự xét duyệt trước từ 3 đến 5 ngày để nghiên cứu, thẩm tra xác minh, báo cáo trong Hội nghị và trả lời chất vấn (có thể gửi mở rộng cho các ban, ngành, đoàn thể, đại biểu mời dự để có thời gian nghiên cứu phát huy tính dân chủ trong xét duyệt).

5. Thứ tự nội dung chính trong tổ chức xét duyệt

a) Tổ chức xét duyệt cấp xã

- Thành phần: Chủ tịch Hội đồng NVQS xã chủ trì xét duyệt; thành viên hội đồng NVQS cấp xã; mời thêm Bí thư, Ban điều hành trưởng khu phố, ấp... cùng dự xét duyệt. Cấp huyện cử thành viên hội đồng phụ trách địa bàn cùng cán bộ chuyên môn dự, theo dõi nắm kết quả xét duyệt và chịu trách nhiệm về chất lượng công tác xét duyệt của địa phương được đảm nhiệm.

- Nội dung

+ Thông báo chương trình; giới thiệu thành phần tham dự

+ Báo cáo tóm tắt một số điều, khoản về Luật NVQS năm 2015, những Thông tư, Nghị định có liên quan làm căn cứ cho hội nghị tiến hành xét duyệt; thống nhất phương pháp xét duyệt.

+ Thông qua từng loại danh sách đã phân loại trong quá trình phúc tra (chỉ thông qua số liệu) và đề nghị Hội đồng NVQS và thành phần tham dự cho ý kiến về từng loại danh sách.

+ Thành viên hội đồng thuộc các ban ngành được phụ trách theo từng loại danh sách báo cáo tình hình số lượng, chất lượng theo danh sách ngành mình chịu trách nhiệm; xin ý kiến đóng góp và trả lời chất vấn các ý kiến.

+ Thứ tự xét duyệt theo 04 loại danh sách đã được phúc tra phân loại đưa vào xét duyệt, trong Hội nghị có ý kiến khác đề nghị giải trình làm rõ thì các ban, ngành, đoàn thể được đảm nhiệm phụ trách chịu trách nhiệm giải trình, Chủ trì hội nghị kết luận.

+ Việc trả lời các ý kiến tham luận về công dân được xét miễn, hoãn, không tuyển chọn và chưa xét tuyển, hoãn vận dụng hồ sơ phải có đủ giấy tờ xác minh, giấy xác nhận, chứng thực của các ban, ngành đoàn thể; người trả lời chất vấn không giải thích, thuyết trình khi chưa có đủ các văn bản, giấy tờ xác minh cụ thể.

+ Chủ tịch Hội đồng NVQS kết luận, chốt lại từng loại danh sách đề nghị xét duyệt cấp huyện.

b) Tổ chức xét duyệt cấp huyện

- Thành phần: Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện, thành phố chủ trì xét duyệt trường hợp bất khả kháng, không thể chủ trì mới ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực (phải có văn bản ủy quyền); thành viên Hội đồng NVQS huyện, thành phố; Chủ tịch và phó chủ tịch thường trực HĐNVQS xã, phường, thị trấn dự; và trực tiếp báo cáo, giải trình những vấn đề Hội nghị yêu cầu làm rõ.

+ Mời thành viên Hội đồng NVQS tỉnh phụ trách huyện và các cơ quan chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh cùng dự và kiểm tra.

- Nội dung

+ Thông báo chương trình; giới thiệu thành phần tham dự.

+ Cơ quan thường trực HĐNVQS huyện, thành phố thông báo dự kiến chỉ tiêu trên giao (nếu có), tóm tắt một số điều, khoản về Luật NVQS năm 2015, Thông tư, Nghị định có liên quan làm căn cứ cho hội nghị tiến hành xét duyệt; thống nhất phương pháp xét duyệt.

+ Cơ quan thường trực huyện, thành phố báo cáo số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, thông qua từng loại danh sách (chỉ thông qua số liệu) và đề nghị Hội đồng, các đồng chí đại biểu tham gia cho ý kiến đóng góp thảo luận.

+ Thứ tự xét theo 04 loại danh sách đã được hội đồng cấp xã, phường, thị trấn xét duyệt, trong quá trình xét duyệt cấp huyện các ý kiến tham luận yêu cầu cần giải trình làm rõ, cấp xã, phường, thị trấn giải trình phải có đủ các văn bản giấy tờ xác minh đính kèm.

+ Sau khi thảo luận, làm rõ các loại danh sách, chủ trì hội nghị kết luận, chốt lại từng loại danh sách làm cơ sở đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố ra quyết định miễn, tạm hoãn, không tuyển chọn và chưa xét tuyển; phê duyệt danh sách đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe NVQS, làm cơ sở cho cấp xã công khai danh sách.

Lưu ý: Việc tổ chức họp xét duyệt ở từng cấp phải được ghi chép đầy đủ các ý kiến tham luận vào sổ biên bản, được thư ký, chủ trì Hội nghị ký chịu trách nhiệm.

- Trong quá trình xét duyệt, rà soát kỹ công dân đang học cao đẳng, đại học ở các trường so sánh với những danh sách đã được tạm hoãn của các năm trước để tổ chức xét duyệt, tránh bỏ sót nguồn; đảm bảo nguồn công dân có trình độ CĐ, ĐH nhập ngũ đạt 20% trở lên; học vấn đã hoàn thành chương trình lớp 8; cử, tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1%, so với chỉ tiêu giao quân.

- Sau khi xét duyệt, các loại danh sách phải được cơ quan chức năng ký chịu trách nhiệm, kèm theo quyết định miễn gọi, tạm hoãn... của Chủ tịch UBND huyện, thành phố và được sắp xếp theo đầu mối. Trong từng loại danh sách hồ sơ phải đủ giấy tờ pháp lý, nhất là công dân vắng mặt đi khỏi địa phương phải có giấy xác minh, giấy xác nhận của cơ quan Công an ghi rõ lý do

ngày, tháng, năm vắng mặt, công dân tham gia lực lượng ghi đầy đủ số quyết định, ngày, tháng, năm tuyển dụng, bổ nhiệm vào phần lý do cụ thể.

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo thời gian xét duyệt chính trị cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thành phố. Tổng hợp kết quả xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ đúng theo mẫu biểu đã quy định (gửi về cơ quan thường trực HĐNVQS tỉnh đúng thời gian quy định) để xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo cấp trên.

Nhận được văn bản này đề nghị Hội đồng NVQS các huyện, thành phố triển khai cho địa phương mình thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- TT Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Lưu: VT, QL/PTM. Lập 35.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



CHÍ HUY TRƯỜNG
Đại tá Vũ Văn Điền

